

การดำเนินงานรายตำบล (TSI)



ตำบลป่าเต็ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

ศักยภาพตำบล

ตำบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด
(4 เป้าหมาย)

ตำบลที่ยังไม่สามารถอยู่รอด
(7 เป้าหมาย)

ข้อมูลพื้นที่ตำบล

เมื่อก่อนพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ “ปาเกอญอ” ซึ่งปัจจุบันอาศัยในบริเวณหมู่ 6 บ้านป่าเต็งได้ในสมัยก่อนบริเวณพื้นที่หมู่ 1, 8, 9 และ 10 แต่เดิมมีการทำสัมปทานป่าไม้จากเอกชนและเริ่มมีคนเข้ามาอาศัยพร้อมกลุ่มสัมปทาน แต่ต่อมาการทำสัมปทานได้ถูกยกเลิกจากการเสด็จประพาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 9) ที่แก่งกระจาน ในพ.ศ. 2521 ทรงมีพระราชดำรัสให้หยุดการทำสัมปทานป่าไม้เนื่องจากส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมโดยรอบหลังจากพระราชดำรัสนี้ กรมป่าไม้ได้ก็ให้มีการยกเลิกการทำสัมปทาน ในปี พ.ศ. 2523 และส่งมอบพื้นที่ให้อยู่ในการดูแลของกรมอุทยาน ในปี พ.ศ. 2524 หลังจากมีการยกเลิกสัมปทานแล้ว กลุ่มสัมปทานป่าไม้จึงทยอยกลับแต่มีกลุ่มคนบางส่วนที่ไม่ได้กลับแต่เลือกที่จะตั้งถิ่นฐานทำกินอยู่บนพื้นที่ดังกล่าวกลุ่มคนรุ่นแรกที่มาอาศัยอยู่ ได้แก่ นายอุ้น นายไอ้ว (ผู้ใหญ่บ้าน) นายควนผู้ยื่นฎีกาขอที่ทำกินในปี พ.ศ. 2522 แต่ในระหว่างบริเวณมีการปราบปรามผู้บุกรุกจากหน่วยพรหมเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวติดเขตชายแดนซึ่งถือเป็นพื้นที่ความมั่นคง แต่สุดท้ายแล้วหน่วยพรหมไม่สามารถทำสำเร็จได้จึงต้องเปลี่ยนมาเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับประชาชนเรื่องการทำเกษตรกรรมในพื้นที่แทน ในปีพ.ศ. 2524 จึงจัดตั้งโรงเรียนแห่งแรกคือโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยโคก เป็นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนชุมชนขยายใหญ่มากขึ้นจนแบ่งแยกออกเป็นหมู่บ้านดังกล่าว นอกจากพื้นที่ป่าเต็งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลาย เช่น ปาเกอญอ มอญ ไทยทรงดำ ไทยเชื้อสายจีน เป็นต้นภายหลังต่อมาได้มีการเสด็จประพาสอีกครั้ง และได้ทรงพระราชทานอาชีพเลี้ยงโคนมให้แก่ราษฎรที่เป็นทั้งกลุ่มคนไทยและกลุ่มชาติพันธุ์จึงเป็นที่มาของสหกรณ์โคนมพระราชทาน ปัจจุบันพื้นที่ดังกล่าวอยู่ในการกำกับดูแลของศูนย์ประสานงานโครงการตามพระราชดำริฯ และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ตำบลป่าเต็ง”

พื้นที่ของตำบลป่าเต็ง เดิมเรียกว่า “ป่าแดง” เป็นภาษากระหว่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบมีภูเขาและต้นไม้สมบูรณ์ มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากโดยเฉพาะช้าง เป็นสัตว์ที่ชาวบ้านในตำบลพบเห็นมากที่สุดจนกระทั่งปัจจุบัน ซึ่งได้มีการอนุรักษ์ช้างไว้เป็นสัตว์คู่ตำบล หลังจากที่ได้อพยพคนไทยเข้ามาทำกินในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น การเรียกชื่อบ้านป่าแดง จึงผิดจากเดิมเป็น “บ้านป่าเต็ง” และได้ขอแยกการปกครองออกจากตำบลสองพี่น้องเพื่อไปเป็นตำบลป่าเต็งเมื่อเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2531 และได้มีการจัดตั้งเป็น องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง ในปี พ.ศ. 2540 ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 72/2 หมู่ที่ 3 ตำบลป่าเต็ง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดเพชรบุรี อยู่ห่างทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอกำแพงแสน ระยะทางประมาณ 75.6 กิโลเมตร และอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดเพชรบุรี ระยะทางประมาณ 113 กิโลเมตร

TPMAP ความต้องการพื้นฐาน 5 มิติ (ปี พ.ศ. 2561-2562)



กลไกการดำเนินงาน

การดำเนินงานต่าง ๆ ของ U2T ตำบลป่าเต็ง มีการประสานงานกับภาคเครือข่ายในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าเต็ง หน่วยจัดการต้นน้ำปรางมูรี ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชประสงค์ตำบลป่าเต็ง โรงเรียนบ้านป่าเต็ง โรงเรียนป่าเต็งวิทยา ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี อสม. ประจําหมู่บ้าน อำเภอกำแพงแสน หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านยางหย่อง ท้ายาง ประชาชนในพื้นที่ทุกท่าน

การพัฒนาพัฒนาพื้นที่

การดำเนินงาน
โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคม
รายตำบลแบบบูรณา
การ (1 ตำบล 1
มหาวิทยาลัย)ตำบล
ป่าเต็ง อำเภอกำ
แพงแสน จังหวัด
เพชรบุรี



- 1) กิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการจาก “ต้นกล้วย” เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
- 2) กิจกรรมพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว ชุมชนเชิงอนุรักษ์
- 3) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน
- 4) กิจกรรม U2T สืบภัยควิด

ผลลัพธ์

1. เกิดการจ้างงาน 3 กลุ่ม ได้แก่บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนทั่วไป นักศึกษา จำนวน 16 คน
2. เกิดทักษะอาชีพใหม่ในชุมชน ช่วยให้ชุมชนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับผู้จ้างงาน เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าจากวัตถุดิบในชุมชน และเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ การพัฒนายกระดับความรู้ในการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรม การจัดการขยะ การสร้างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในท้องถิ่น นำไปสู่การยกระดับเศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ
4. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อเพิ่มรายได้แก่ชุมชน

ข้อเสนอแนะ

1. โครงการอนุมัติล่าช้า ทำให้การดำเนินงานในกิจกรรมต่างๆ อาจไม่สำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดอย่างครบถ้วน ดังนั้น การอนุมัติควรได้รับการอนุมัติไวกว่านี้ เพื่อการดำเนินงานจะได้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมโครงการและชุมชน
2. การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ในตำบลจะต้องจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วม จึงทำให้มีปัญหาในการทำงานบ้างอย่างเกิดขึ้น แต่ก็ต้องบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์มากที่สุด และลดการติดเชื้อ

ผลลัพธ์เชิงเศรษฐกิจ

รายได้ที่เพิ่มขึ้น จากการเพิ่มมูลค่าสินค้าจากวัตถุดิบในชุมชน และเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ในปีนี้ 2 ร้อยละ 5-10%

ผลลัพธ์เชิงสังคม

1. ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าเต็ง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดอาชีพใหม่ในชุมชน และการจัดการสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น
2. สินค้าและผลิตภัณฑ์ในตำบลป่าเต็งได้รับการยกระดับและเป็นที่รู้จักของบุคคลภายนอกมากขึ้น

ผู้รับผิดชอบ : อ.สัญญา อีระเดชอุบลัมภ์ โทร. 081-2502359

อ.ภาคย์ พราหมณ์แก้ว โทร. 098-2718883 / อ.อภิรัตน์ วงศ์ฤกษ์ชาติ โทร.095-2365414

หน่วยงาน : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี